



19-7  
2020

# CHÚA NHẬT 16 A thường niên

TIN YẾ  
PHỤC VỤ

## CD CHÚA KITÔ PHỤC SINH

TRUNG TÂM ĐỨC BÀ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU  
7707 Murray Drive - Stockton, CA 95210  
website: [cdcktpsstockton.com](http://cdcktpsstockton.com)



"Hãy cứ để cả hai mọc lên  
cho đến mùa gặt." Mt 13:30

## Hân hoan CHÚC MỪNG

Ngân Khánh Khanh Dòng  
SƠ TÊRÊSA THANH TUYỀN



Cộng Đoàn rất vui mừng được tin:

Sơ Têrêsa Nguyễn Thanh Tuyền, là bé trên Cộng Đoàn Dòng Mến Thánh Giá tại Sacramento và cũng đang phục vụ Cộng Đoàn chúng ta qua mục vụ Huấn Giáo, vừa mừng kỷ niệm 25 năm khấn dòng ngày 16-7-2020. Cộng Đoàn hiệp ý với Hội Dòng chúc mừng và cầu nguyện cho Sơ đầy tràn hồng ân Chúa trên con đường dẫn thân làm hiện thể của Đức Kitô phục vụ Giáo Hội.

### LỜI CẦU NGUYỆN CHO HOA KỲ của ĐGM Viganò

Xin ghi khắc trong trái tim những con cái Chúa lòng can đảm cho sự thật, tình yêu mến các nhân đức và sự bền đỗ giữa trăm chiêu thử thách.

Xin Chúa cho gia đình chúng con tăng trưởng theo tám gương Chúa đã ban cho chúng con, cùng với Mẹ Rất Thánh của Người và Thánh Giuse trong ngôi nhà Nagiarét; xin Chúa ban cho những người cha và những người mẹ của chúng con ân sủng Sức Mạnh, để biết dạy dỗ một cách khôn ngoan những con cái mà Chúa đã chúc phúc cho họ.

Cỏ lùng và lúa tốt nằm ở trong tim con người. Mỗi người đang đưa giữa cỏ lùng và lúa tốt, giữa cái thiện và cái ác, giữa Thiên Thần và Satan. Tự do chọn lựa là quyền mỗi người trong khi Thiên Chúa nhẫn nại đợi chờ con người thanh luyện dần dần và hy vọng mọi sự trong họ sẽ thành lúa tốt.

"Cứ để cỏ lùng lớn lên cùng với lúa". Đây là một cuộc chiến lâu dài với sự dữ. Con người sống giữa ánh sáng và bóng tối, sự dữ và cám dỗ lúc nào cũng có, cuốn hút hấp dẫn. Có người xin Chúa cho nhổ cỏ lùng đi, nhưng Chúa lại bảo, sợ nhổ cả lúa. Điều này nhắc lại sự kiện của ông Gióp, Chúa để cho ma quỷ sàng lọc ông. Như vậy Chúa muốn người theo Chúa cần sống trưởng thành trong đức tin, đức cậy và

đức mến. Như lửa thử vàng, người theo Chúa cũng cần thử thách bằng những chước ma quỷ, cám dỗ để lớn lên trong ân sủng.

Giáo Hội tự bản chất là thánh thiện, nhưng lại gồm những con người tội lỗi. Giáo Hội có rất nhiều thánh nhân, nhưng cũng có vô số tội nhân. Những tội nhân vẫn có thể trở thành thánh nhân trong lòng xót thương của Chúa. Thiên Chúa biết cỏ lùng, biết ai đã gieo nó vào ruộng lúa của mình, nhưng Ngài kiên nhẫn đợi chờ. Lòng nhẫn nại của Ngài không những không loại bỏ những tội nhân, mà còn tiếp đón họ: Chúa không đoán xét bất công...nhưng khoan dung và hy vọng.

## CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ tại Trung Tâm

### THÁNH LỄ CHÚA NHẬT

9g sáng Chúa Nhật

### THÁNH LỄ NGÀY THƯỜNG

6g chiều từ thứ Hai tới thứ Sáu

**Thánh Lễ: chớp đỉnh đức tin!**



### GHI DANH

tham dự Thánh Lễ

Để bảo vệ sự an toàn sức khỏe và tránh lây lan dịch bệnh, xin tất cả những ai muốn tham dự Thánh Lễ hãy ghi danh.

Quý vị có thể ghi danh qua online:

[www.cdcktpsstockton.com](http://www.cdcktpsstockton.com)

hay qua phon: Thủ quỹ Nguyễn Trân: 209-954-6554 hoặc Phó nội vụ Thạch Châu: 209-601-2001 hoặc Chủ tịch Nguyễn Quang: 209-403-3747.

N.B: Khi đi tham dự Thánh Lễ, xin quý ông bà anh chị em nhớ mang theo ghế riêng của mình.